



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHUNG QUỐC HOA KỲ

Phòng Thông tin - Văn hóa

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh

Hà Nội, Việt Nam

(84-4) 831-4580 -- Fax: (84-4) 831-4601

Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Chương trình Nghị sự Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, tháng 11/2001

CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ: ĐÁNH GIÁ MỐI ĐE DỌA, BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỐI PHÓ

CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ QUỐC TẾ: CÁC CON TIN NGƯỜI MỸ

Cơ quan chống khủng bố đứng đầu là Đại sứ Francis X. Taylor phối hợp mọi nỗ lực của Chính phủ Mỹ để cải thiện sự hợp tác chống khủng bố với các chính phủ nước ngoài. Điều phối viên chủ tọa nhóm làm việc liên tịch về chống khủng bố và lực lượng làm nhiệm vụ chống khủng bố của Bộ Ngoại giao để phối hợp đối phó với những sự kiện khủng bố quốc tế lớn đang đạt tiến triển. Điều phối viên chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc triển khai, phối hợp và thực thi chính sách chống khủng bố của Mỹ.

CHÍNH SÁCH CHỐNG KHỦNG BỐ CỦA MỸ

- Thứ nhất, không khoan nhượng những kẻ khủng bố và không thỏa hiệp;
- Thứ hai, đưa những tên khủng bố ra xét xử do những tội ác của chúng;
- Thứ ba, cô lập và gây áp lực với các nước tài trợ cho khủng bố để buộc họ phải thay đổi hành động của mình;
- Thứ tư, tăng cường khả năng chống khủng bố của những nước hợp tác với Mỹ và cần sự giúp đỡ của Mỹ.

Chính phủ Mỹ sẽ không khoan nhượng đối với bọn khủng bố đang bắt giữ con tin là công dân Mỹ (công chức hay cá nhân). Mỹ sẽ không trả tiền chuộc, phóng thích tù nhân, thay đổi các chính sách của mình hay chấp thuận các hành động khác có thể khuyến khích chủ nghĩa khủng bố phát triển. Đồng thời, Mỹ sẽ sử dụng mọi nguồn lực thích hợp để bảo vệ an toàn cho các công dân Mỹ bị bọn khủng bố bắt làm con tin. Việc bắt giữ con tin được quy định theo luật pháp quốc tế (Công ước quốc tế về việc bắt cóc con tin đã được thông qua vào ngày 17/12/1979) là việc bắt giữ hay giam cầm và dọa giết, làm bị thương hay tiếp tục giam giữ một người nào đó để buộc một bên thứ ba làm hay không làm một việc nào đó như một điều kiện công khai hay ám chỉ việc thả người bị bắt giữ hay giam cầm.

Quốc tế thừa nhận rằng chính phủ các nước chịu trách nhiệm về an sinh của những người cư ngụ trong lãnh thổ nước mình. Do nhận thức được cả mối đe dọa khủng bố và những nhược điểm trong hoạt động an ninh công cộng ở nhiều nơi trên thế giới, nước Mỹ đã triển khai các chương trình quan trọng về bảo vệ tính mạng và tài sản cho toàn thể viên chức Mỹ và đã lập được các kế hoạch hợp tác với khu vực tư nhân ở Mỹ. Nước Mỹ cũng đã xây dựng được các chương trình trợ giúp chống khủng bố song phương, hoạt động tình báo

ngghiêm mật và các mối quan hệ cường chế thi hành luật với nhiều nước để ngăn chặn các vụ khủng bố hoặc giải quyết các vụ khủng bố đó theo cách không để cho bọn tội phạm đạt được những mục đích của chúng.

Mỹ cũng cố gắng truy tố và trừng trị những kẻ khủng bố và tội phạm đã biến Chính phủ và nhân dân Mỹ trở thành nạn nhân và sẽ sử dụng các công cụ pháp lý cho những mục đích ấy, bao gồm cả việc dẫn độ. Chính sách và mục tiêu của Mỹ là rõ ràng, Chính phủ Mỹ cùng với chính phủ các nước tích cực theo đuổi những mục tiêu đó.

Chính phủ Mỹ tin rằng việc trả tiền chuộc hoặc có những nhân nhượng với bọn khủng bố để đổi lấy việc phóng thích các con tin làm tăng thêm nguy cơ những người khác sẽ bị bắt cóc. Do vậy, chính sách của Mỹ bác bỏ tất cả những yêu cầu trả tiền chuộc, trao đổi tù nhân và thương lượng với bọn khủng bố để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đồng thời, Mỹ sẽ làm mọi cách để giải phóng con tin.

Mỹ mạnh mẽ khuyến cáo các công ty và công dân Mỹ không nên trả tiền chuộc. Mỹ tin rằng những tập quán an ninh tốt, chi phí cho an ninh tương đối thấp và sự hợp tác chặt chẽ thường xuyên với đại sứ quán và các cơ quan chức năng địa phương có thể làm giảm bớt nguy hiểm cho những người Mỹ đang sống trong những môi trường có nguy cơ cao.

Chính phủ Mỹ quan tâm đến an sinh của người dân nhưng không thể đáp ứng những đòi hỏi của họ về việc chính phủ các nước chủ nhà vi phạm luật pháp hoặc không thực hiện các trách nhiệm thực thi pháp luật bình thường của họ. Mặt khác, nếu các tổ chức hay các công ty tuyển dụng hợp tác chặt chẽ với các giới chức địa phương và tuân theo chính sách của Mỹ thì các nhân viên trong Cơ quan ngoại giao Mỹ có thể hết sức cố gắng giải quyết êm thấm vụ việc. Việc này bao gồm việc cung cấp dịch vụ hành chính hợp lý và, nếu giới chức địa phương và tổ chức của Mỹ muốn, bao gồm cả việc tham gia đầy đủ vào các phiên họp chiến lược. Những yêu cầu xin chính phủ Mỹ trợ giúp hay tư vấn sẽ được cân nhắc theo từng trường hợp cụ thể. Sự tham gia ở mức cao nhất của Chính phủ Mỹ phải chờ có sự phân tích từng loạt tình huống cụ thể.

Nếu một tổ chức hay công ty tư nhân yêu cầu trả tự do cho con tin bằng cách trả tiền chuộc hay thúc ép chính phủ sở tại có những nhân nhượng về chính trị thì các nhân viên ngành ngoại giao Mỹ sẽ hạn chế sự tham dự của họ vào các hoạt động hành chính căn bản như tạo mối liên hệ với các quan chức trong chính phủ nước chủ nhà. Chính phủ nước chủ nhà và tổ chức tư nhân hay công dân Mỹ phải hiểu rằng, nếu họ muốn đạt được một giải pháp về con tin khác với chính sách của Mỹ thì họ sẽ không nhận được sự ủng hộ hay hợp tác của Chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ không thể tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một chiến lược nộp tiền chuộc nào. Tuy nhiên, các nhân viên ngoại giao Mỹ có thể duy trì sự liên hệ bí mật với các bên để theo dõi diễn biến.

Theo luật 18 USC 1203 hiện hành của Mỹ (Đạo luật về Ngăn chặn và Trừng trị tội Bắt giữ Con tin ban hành tháng 10/1984 để triển khai Công ước của Liên Hợp Quốc về bắt giữ con tin), việc bắt giữ một người có quốc tịch Mỹ làm con tin bất cứ ở đâu trên thế giới là một tội danh, cũng như bất cứ hành động bắt giữ con tin nào mà trong đó Chính phủ Mỹ là mục tiêu hay kẻ bắt giữ con tin có quốc tịch Mỹ. Bởi vậy, những hành vi như vậy sẽ phải chịu sự điều tra của Cục Điều tra Liên bang và bị các cơ quan chức năng đưa ra truy tố. Những hành động của các cá nhân hay tổ chức có liên quan đến việc giúp đỡ và tiếp tay cho hoạt động bắt giữ con tin, che giấu việc làm đó trước các cơ quan chức năng hay gây cản trở cho công tác điều tra có thể là hành vi vi phạm pháp luật.

Toàn văn bằng tiếng Anh có trên Internet tại:

<http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijpe/pj63policy.htm>